

Số: /BC-HĐND

Tuần Giáo, ngày tháng 6 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 20/11/2015;*

*Căn cứ Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 03/01/2022.*

Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Sáu tháng đầu năm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, khó lường nhưng cơ bản đã được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động văn hóa - xã hội dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, giá cả một số hàng hóa tăng, nhất là giá xăng dầu, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong bối cảnh đó, Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại diện cho Nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần vào thành công chung trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể như sau:

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM**

##### **1. Tổ chức các kỳ họp HĐND**

Trong 6 tháng đầu năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện đã chuẩn bị tổ chức 01 kỳ họp (kỳ họp thường lệ giữa năm, kỳ họp thứ 4) xem xét báo cáo đánh tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm; thông qua nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, xem xét các biện pháp điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022....

Thường trực HĐND chủ trì, họp với UBND, Ủy ban MTTQ, các ban của HĐND huyện thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp. Trên cơ sở thống nhất, Thường trực HĐND trình xin chủ trương của Ban

Thường vụ Huyện ủy về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp<sup>1</sup>; đồng thời thông báo phân công cho UBND, UBMTTQ, các ban HĐND huyện và các cơ quan liên quan thực hiện việc chuẩn bị các nội dung kỳ họp.

Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp để thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp; tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi UBND huyện trả lời, giải quyết theo thẩm quyền<sup>2</sup>.

Trong quá trình chuẩn bị nội dung báo cáo, dự thảo Nghị quyết, các cơ quan được phân công đã có tiếp thu ý kiến đóng góp về nội dung, hình thức và thể thức trước khi trình HĐND xem xét, thông qua. Văn bản yêu cầu thẩm tra đã được các ban của HĐND huyện thẩm tra theo quy định.

Kết quả: Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND huyện và các cơ quan liên quan đã chuẩn bị và hoàn thành 25 báo cáo, 05 tờ trình, 01 thông báo, 12 dự thảo Nghị quyết. Nội dung các báo cáo, Nghị quyết đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện. Những nội dung quan trọng được báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, vì vậy đã tạo nên tính thống nhất cao trước khi trình tại kỳ họp HĐND.

Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi tài liệu kỳ họp đến đại biểu HĐND trước kỳ họp theo quy định và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện kịp thời, đáp ứng yêu cầu về thời gian để đại biểu nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến tham gia trong quá trình thảo luận tại kỳ họp.

Công tác chuẩn bị cho kỳ họp của HĐND huyện được Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND huyện và các cơ quan hữu quan thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo của Huyện ủy, chất lượng công tác chuẩn bị được nâng lên. Công tác triệu tập kỳ họp đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật<sup>3</sup>.

## **2. Về phiên họp của Thường trực HĐND**

Các phiên họp của Thường trực HĐND được tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Tại các phiên họp, Thường trực HĐND đã thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Công tác chuẩn bị cho kỳ họp HĐND; các văn bản trình kỳ họp; tổ chức rút kinh nghiệm sau kỳ họp; phân công các ban HĐND giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; cho ý kiến vào các nội dung giám sát chuyên đề của HĐND, các ban HĐND huyện; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri...

<sup>1</sup> Tờ trình số 43/TTr-HĐND ngày 12/6/2022 của HĐND huyện xin ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

<sup>2</sup> Kế hoạch số 41/KH-HĐND ngày 06/6/2022 của HĐND huyện về việc Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo số 47/BC-HĐND ngày 29/6/2022 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

<sup>3</sup> Quyết định 03/QĐ-HĐND ngày 29/6/2022 về Triệu tập kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI.

### **3. Về tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo**

Thường trực HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết, lịch tiếp công dân và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân định kỳ tại Ban tiếp công dân của huyện đảm bảo theo quy định<sup>4</sup>. Tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tại địa phương nơi ứng cử.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND không tiếp nhận đơn thư phản ánh, khiếu nại nào của công dân.

### **4. Công tác giám sát**

Đã thực hiện việc giám sát thường xuyên thông qua nghiên cứu văn bản và tham dự các hội nghị triển khai, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong huyện, nắm bắt tình hình thực hiện nghị quyết HĐND, pháp luật nhà nước tại địa phương; tổ chức giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được trả lời tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI.

Công tác giám sát được Thường trực HĐND huyện thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. Kết quả giám sát phản ánh đúng tình hình nhiệm vụ đang thực hiện trên các lĩnh vực; đã đề ra được những kiến nghị để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng điều hành của các cơ quan liên quan. Trong 6 tháng đầu năm HĐND huyện, các ban của HĐND huyện đã tổ chức được 03 cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch<sup>5</sup>.

### **5. Chỉ đạo hoạt động của các ban HĐND**

Công tác thẩm tra: Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực xem xét các nội dung về phân bổ nguồn vốn, bổ sung, điều chỉnh dự toán, điều chỉnh kế hoạch vốn, điều chỉnh tổng mức đầu tư... đảm bảo theo đúng quy định. Trước các kỳ họp HĐND huyện, các ban HĐND đã chủ động thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền, đúng pháp luật.

Hoạt động giám sát: Căn cứ chương trình hoạt động của HĐND huyện, các ban HĐND đã chủ động xác định nội dung giám sát thuộc lĩnh vực phụ trách, xác định đối tượng, phạm vi giám sát, cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, đồng thời báo cáo Thường trực HĐND huyện. Trong 6 tháng đầu năm, các ban HĐND huyện đã phối hợp thực hiện tốt việc giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Qua hoạt động giám sát, các ban HĐND huyện cùng với cơ quan, đơn vị chịu sự

<sup>4</sup> Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về Ban hành quy chế tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn gửi đến HĐND huyện đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 08/7/2021 về Lịch tiếp công dân của TT HĐND và đại biểu HĐND khóa XXI.

<sup>5</sup> HĐND huyện giám sát chuyên đề “việc thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2020,2021; Ban KT-XH giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sự nghiệp Văn hóa - Truyền thanh – Truyền hình trên địa bàn huyện năm 2020 và năm 2021”; Ban Dân tộc giám sát chuyên đề “Thực hiện các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tổ tụng”.

giám sát chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế, đề ra các biện pháp khắc phục, đồng thời kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ khó khăn ở một số lĩnh vực đối với các đơn vị chịu sự giám sát, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

## **6. Chỉ đạo Hoạt động của đại biểu và Tổ đại biểu HĐND**

Các tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khoá XXI nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị cử tri, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết HĐND. Tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư để thông báo nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh, tổng hợp đầy đủ, có hệ thống và gửi về Thường trực HĐND huyện.

Đại biểu HĐND huyện cơ bản đã thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri thường xuyên; tiếp công dân định kỳ theo quy định; giữ vững được tư cách người đại biểu nhân dân, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật, nghị quyết HĐND các cấp và các quy định ở nơi cư trú; phát huy được vai trò, trách nhiệm, cơ bản thực hiện đầy đủ những quy định về quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu theo quy định của pháp luật. Nhiều đại biểu làm công tác kiêm nhiệm đã cố gắng bố trí thời gian để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu.

## **7. Một số hoạt động khác**

Thường trực HĐND thường xuyên phối hợp với UBND huyện xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp để UBND và các cơ quan, các cơ sở tổ chức tốt việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện.

Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các ban HĐND, tạo điều kiện cho các ban HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; đôn đốc các xã thị trấn tổ chức tốt kỳ họp HĐND.

Dự các phiên họp của HĐND tỉnh, HĐND cấp xã theo kế hoạch; tham dự các kỳ họp giao ban, kỳ họp thành viên UBND hàng tháng. Tham dự các hội nghị, các ngày lễ kỷ niệm, lễ mít tinh, lễ hội, lễ giao nhận quân, lễ ra quân năm 2022.

Tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tham quan, học tập mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng, mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại các huyện Sơn Hòa, Phong Thổ, Thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu; Thị xã Xa Pa tỉnh Lào Cai.

Tổ chức thực hiện tốt hoạt động của HĐND, đảm bảo các chế độ cho đại biểu và kinh phí cho việc tổ chức kỳ họp đúng theo quy định.

## **III. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

### **1. Hạn chế**

Công tác phối hợp chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân một số nội dung chưa kịp thời. Việc báo cáo kết quả khảo sát, giám sát có lúc còn chậm.

### **2. Nguyên nhân**

Do một số cơ quan chuyên môn chưa thật sự chủ động trong công tác xây dựng báo cáo, dự thảo nghị quyết, gửi hồ sơ, thủ tục trình dự thảo nghị quyết. Sau

khảo sát, giám sát, có một số trường hợp phải chờ cơ quan được giám sát báo cáo bổ sung theo yêu cầu của Đoàn giám sát nên công tác xây dựng và ban hành báo cáo giám sát còn chậm.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp của HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND huyện được thực hiện theo đúng quy định. Phối hợp, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc với cử tri; tiếp công dân định kỳ; xử lý tốt các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp. Hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Chủ động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các ban HĐND huyện. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện và các cơ quan chuyên môn tiếp tục được duy trì, thực hiện tốt. Đón tiếp và tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện của đại biểu HĐND tỉnh; giám sát của các Ban HĐND tỉnh trên địa bàn huyện.

#### **V. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022**

##### **1. Tổ chức kỳ họp HĐND huyện**

Tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022, quyết định chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thu, chi ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2022. Quyết toán ngân sách huyện năm 2021. Kiểm điểm tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm; chương trình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2022 (từ ngày 21/7 đến ngày 22/7/2022).

Tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. Kiểm điểm tình hình hoạt động của HĐND năm 2022 và chương trình hoạt động của HĐND năm 2023. Thời gian dự kiến: Trước ngày 20 tháng 12 năm 2022.

Tổ chức kỳ họp HĐND để giải quyết công việc phát sinh đột xuất (khi cần thiết).

**2. Tổ chức tốt các phiên họp, tiếp công dân của Thường trực HĐND theo quy định của pháp luật.**

3. Tiếp tục tổ chức tốt công tác giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND theo chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2022. Giám sát việc giải quyết các ý kiến của cử tri đã được trả lời. Phối hợp, tham gia cùng với các đoàn giám sát của Thường trực HĐND và HĐND tỉnh về giám sát tại huyện.

4. Đảm bảo chấp hành sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND; bảo đảm hoạt động thường xuyên của HĐND giữa 2 kỳ họp, phối hợp với UBND xử lý tốt các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các ban HĐND huyện.

5. Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ huyện thực hiện tốt công tác tiếp xúc với cử tri. Chỉ đạo các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp xúc với cử tri, tiếp công dân và các nhiệm vụ khác theo quy định.

6. Thường xuyên theo dõi và hướng dẫn hoạt động của HĐND, tham dự kỳ họp HĐND cấp xã.

7. Quản lý, sử dụng đúng quy định nguồn kinh phí hoạt động của HĐND huyện đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đã đề ra. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND theo quy định; xây dựng kế hoạch tập huấn đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

8. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong hoạt động HĐND, kịp thời ghi nhận thành tích và khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động HĐND năm 2022.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND; UBND tỉnh (B/c);
- Thường trực Huyện ủy (B/c);
- Thường trực HĐND huyện; UBND huyện;
- UB MTTQ huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ 4;
- Lưu VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Bình Trọng**